

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัว-วอลุ่มเบาบาง หลังนักลงทุนชะลอทำธุรกรรม

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ด้วยปริมาณธุรกรรมที่เบาบาง หลังนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด

*ยูโร ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยยังรักษาแรงบวกที่ทำไว้เมื่อวานนี้ หลังมีข่าวว่า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ได้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศรอบนอกยูโรโซนเป็นจำนวนมาก แม้อีซีบีได้หลีกเลี่ยงการให้พันธสัญญาต่อการเพิ่มการซื้อพันธบัตรก็ตาม

*อีซีบีขยายเวลาการจัดสรรเงินกู้ระยะ 1 สัปดาห์, 1 เดือน และ 3 เดือน สำหรับธนาคารต่าง ๆ ออกไปจนถึงอย่างน้อยเดือนเม.ย.54 ซึ่งตลาดมองว่าเป็นมาตรการที่อ่อนเกินไป

*เทรดเดอร์ ในนิวยอร์ก ระบุว่า อีซีบีจะซื้อพันธบัตรโปรตุเกสและไอร์แลนด์ แต่ตลาดผิดหวังต่อการที่ นายฌอง-คล็อด ทรืเชต์ ประธานอีซีบี ไม่ได้ประกาศนโยบายเชิงรุกมากขึ้น ที่จะจัดการกับวิกฤตินี้ยูโรโซน

*หลังการประชุมอีซีบีสิ้นสุดลง จุดสนใจของตลาดเปลี่ยนไปอยู่ที่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสหรัฐในวันนี้ ซึ่งผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. โดยหากข้อมูลการจ้างงานออกมาแข็งแกร่ง จะเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์

*ขณะที่วานนี้ ดอลลาร์ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับเยน โดยถูกถ่วงลงหลังการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา

*09.16 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.02/06 จาก 30.01/05 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.01/06 จาก 30.02/07 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.70/75 จาก 83.88 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3210/12 จาก 1.3219 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้บาทก็คงอยู่แคบ ๆ วอลุ่มบาง ๆ นักลงทุนก็หยุดกันหมด ปัจจัยก็ไม่มีอะไรยุโรปดีขึ้นมาน้อย แต่คงแค่ rebound" ตีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้คงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ที่ 29.97 ถึง 30.05 โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนในช่วงวันหยุดยาว ขณะที่ปัจจัยในตลาด ไม่มีน้ำหนักที่จะทำให้เงินบาทเคลื่อนไหวได้มากนัก

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร**

มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารการเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้